



สรุปข่าว สร.

ประจำวันที่

31 มกราคม 2566



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ



โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์ในประเทศไทย

สื่อแนะนำ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, คมชัดลึก, ผู้จัดการ, thestandard, acnews, mcot, soudhitak, thebangkokinsight, thailandplus, TNN, isaranews, thaigov)

- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เผยสถานการณ์โรคโควิด 19 ของไทย (22-28 ม.ค. 2566) มีผู้ป่วยรักษาใน รพ. 472 ราย เฉลี่ย 67 รายต่อวัน ผู้เสียชีวิต 29 ราย เฉลี่ย 4 รายต่อวัน ผู้ป่วยปอดอักเสบ 160 ราย ใส่ท่อช่วยหายใจ 99 ราย แนวโน้มลดลงต่อเนื่อง แต่ผู้เสียชีวิตทั้งหมดยังเป็นกลุ่มเสี่ยง 608 ส่วนใหญ่ไม่ได้รับวัคซีนหรือได้รับเพียง 1 เข็ม ดังนั้น ขอให้ประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง 608 รับวัคซีนให้ครบ 4 เข็ม และจากการเฝ้าระวังสายพันธุ์โควิด 19 ในไทย โดยกรมวิทยาศาสตร์สาธารณสุขพบว่าเป็นสายพันธุ์โอมิครอน BA.2.75 ถึงร้อยละ 90 ซึ่งภูมิคุ้มกันออกฤทธิ์ชนิดยาว (LAAB) ยังใช้ได้ผลดี จึงมีการปรับแนวทางเพื่อเพิ่มการเข้าถึงในกลุ่มเสี่ยงอายุ 60 ปีขึ้นไป ผู้ป่วย 7 โรคเรื้อรังที่ไม่เคยได้รับวัคซีนโควิด 19 มาก่อน และกลุ่มที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ ทั้งในสถานพยาบาลและสถานดูแลผู้สูงอายุ สำหรับประชาชนทั่วไปยังแนะนำให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและควบคุมโรค ส่วนการให้บริการวัคซีนโควิด 19 นักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะนี้เปิดจุดบริการใน 31 จังหวัด

2. ภาวะ Long COVID

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ ไทยรัฐ, ผู้จัดการ, สยามรัฐ)

- รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์ฯ เผยผลศึกษาเปรียบเทียบ Long COVID ระหว่างก่อนเดลต้า เดลต้า และโอมิครอน พบว่า แนวโน้มโอมิครอนจะเกิดปัญหา Long COVID น้อยกว่าเดลต้าและสายพันธุ์ก่อนหน้า แต่เมื่อวิเคราะห์โดยควบคุมปัจจัยที่เป็นตัวกวนต่าง ๆ รวมถึงการได้รับวัคซีนแล้ว พบว่าอัตราการเกิดอาการผิดปกติต่าง ๆ ของ Long COVID นั้นไม่แตกต่างกันในแต่ละสายพันธุ์ ดังนั้นการป้องกันตัวไม่ให้ติดเชื้อหรือไม่ติดเชื้ออย่างเต็มที่ที่สุด

3. ย้ำดูแลตนเองสำคัญสุด

สื่อที่แนะนำ : เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, TNN)

- ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก จุฬาลงกรณ์ฯ กล่าวว่า การดูแลตนเองคือสิ่งสำคัญมากกว่าวัคซีนในระยะเวลา 3 ปีที่โรคโควิด 19 ระบาด พร้อมย้ำไม่มีวัคซีนใดที่ป้องกันการติดเชื้อได้ เพียงแค่ลดความรุนแรงของโรคเท่านั้น

4. เตือนระวังโควิดระลอกใหม่

สื่อแนะนำ : นสพ. มติชน

- ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษา สสส. เป็นประธานในการจัดประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย "TPAC 2022" ร่วมกับ สธ. และภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อบูรณาการความรู้ ฟื้นฟูกิจกรรมทางกายหลังพ่นยุคโควิด19

5. สถานการณ์ในต่างประเทศ

สื่อแนะนำ : เว็บไซต์ (โพสต์ทูเดย์, กรมประชาสัมพันธ์, pptvhd36, TNN, INN)

- คกก.บริหารขององค์อนามัยโลก ระบุโควิด 19 ยังเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขโลก ต้องจัดการอย่างระมัดระวังเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อด้านลบ

- สหรัฐฯ เตรียมยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินโควิด 19 มีผลพ.ค.นี้ หลังจากสถานการณ์ดีขึ้น แม้ยังมีผู้เสียชีวิตเฉลี่ยวันละ 500 ราย



กัญชา

ควบคุมกัญชา

สื่อแนะนำ : นสพ.ไทยโพสต์ เว็บไซต์ไทยโพสต์

- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย ย้ำเตือนร้านอาหารที่มีการทำ ปิ้ง หรือประกอบอาหาร และจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มที่ผสมกัญชาในอาหารปรุงสำเร็จ ต้องติดป้ายสัญลักษณ์หรือแสดงข้อความเตือนให้ชัดเจน และแสดงข้อแนะนำความปลอดภัยในการบริโภคอาหารที่มีกัญชาเป็นส่วนประกอบ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม มีโทษตามมาตรา 68 ปรับไม่เกิน 50,000 บาท

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p> ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ</p> <p>รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล 2565</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (แนวหน้า, ข่าวสด)</p> <p>-พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จออกแทนพระองค์ พระราชทานพระราชวโรกาสให้ ศ.นพ.อภิชาติ อัครวงคคกุล รองประธานมูลนิธิรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล ในพระบรมราชูปถัมภ์ นำผู้ได้รับพระราชทานรางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตล ประจำปี 2565 ฝ่าฝืนของพระบาท รับพระราชทานรางวัล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท พระบรมมหาราชวัง เมื่อวันที่ 26 ม.ค. 2566 ได้แก่ สาขาการแพทย์ ได้แก่ ศ.นพ.รอล์ฟ เอ.ตีฟรอนโซ ศาสตราจารย์สาขาวิชาเบาหวาน ภาควิชาอายุรศาสตร์ ม.เท็กซัส ซานอันโตนิโอ รัฐเท็กซัสสหรัฐอเมริกา และสาขาการสาธารณสุข ได้แก่ นพ.ดักลาส อาร์. โลวี รองผู้อำนวยการสถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา ดร.จอห์น ที. ซิลเลอร์ นักวิจัยดีเด่น รองหัวหน้าห้องปฏิบัติการมะเร็งระดับเซลล์ สถาบันมะเร็งแห่งชาติ สถาบันสุขภาพแห่งชาติ สหรัฐอเมริกา และ ศ.นพ.เอียน เอช. เฟรเซอร์ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ม.ควีนส์แลนด์ เครือรัฐออสเตรเลีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. ไทยรัฐ คอลัมน์ เทหะพาที</p> <p>-เป็นที่ยอมรับนับถือในวงการแพทย์และการสาธารณสุขทั่วโลกว่า รางวัลสมเด็จพระเจ้าฟ้ามหิตลของประเทศไทยเป็นรางวัลที่ทรงคุณค่าและเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่ง ตั้งแต่ปี 2535 จนถึงปัจจุบันมีแพทย์และนักสาธารณสุขทั่วโลกได้รับรางวัลแล้ว 94 ท่าน และผู้ที่เคยได้รับรางวัลนี้ ได้รับรางวัลโนเบลซึ่งเป็นรางวัลระดับโลกถึง 5 ราย แสดงให้เห็นว่ารางวัลของประเทศไทยเป็นที่ยอมรับ และเป็น 1 ในรางวัลหลักที่ คกก.รางวัลโนเบล ใช้เป็นข้อมูลเบื้องต้นในการพิจารณา</p>	
<p>แก้กฎกระทรวงครอบครองยาบ้า</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, แนวหน้า)</p> <p>-นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวถึง การเตรียมลงนามแก้ไขกฎกระทรวงเพื่อกำหนดบทลงโทษการถือครองยาเสพติดใหม่ให้การถือครองมากกว่า 1 เม็ดถือเป็นผู้ชาย ว่า มาจาก คกก.ควบคุมยาเสพติด สธ. ไม่นโยบายของพรรคภูมิใจไทย ขณะนี้อยู่ระหว่างจัดเตรียมเอกสารเพื่อให้ต้นลงนามในร่างกฎกระทรวง ซึ่งจะนำเสนอให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบและประกาศใช้ราชกิจจานุเบกษา เนื่องจาก คกก.ทุกฝ่ายคำนึงถึงเยาวชนและความมั่นคงของครอบครัวเป็นสิ่งสำคัญ เพราะเดิมกฎกระทรวงกำหนดให้ครอบครองยาเสพติดไม่เกิน 15 เม็ด ผู้ค้าจึงใช้ชอกกฎหมายค่าที่ละ 15 เม็ด หากถูกจับอยู่ในฐานะผู้เสพที่ถูกส่งตัวบำบัดไม่ต้องรับโทษหนัก เมื่อ ป.ป.ส.ลดลงมาเป็นครอบครองเกิน 5 เม็ดเป็นผู้ค้า ยังพบพฤติกรรมแบบเดิม จึงลดลงมาครอบครองมากกว่า 1 เม็ดเป็นผู้ค้า ผู้ที่คิดจะเสี่ยงทำผิดกฎหมายไม่มีแรงจูงใจที่จะทำเพราะได้ไม่คุ้มเสีย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, แนวหน้า) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ผู้จัดการ, แนวหน้า)</p> <p>-นายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. ให้สัมภาษณ์ถึง กรณีแก้กฎกระทรวงเพิ่มโทษครอบครองยาบ้า ว่า คำว่าผู้จำหน่ายยาเสพติดจะหมายถึงการจำหน่าย จ่าย แจก ซึ่งตอนนี้กฎหมายกำหนดให้ 15 เม็ดขึ้นไปถือเป็นผู้จำหน่าย โดยต้องดูพฤติการณ์ด้วย เช่น มีครอบครอง 2 เม็ดแล้วแบ่งให้เพื่อน 1 เม็ดถือว่าจำหน่ายแล้ว ซึ่งโทษของการจำหน่ายสูงกว่าการเสพ ขณะที่หลักการคิดว่าผู้เสพยาจะมีปัญหาเรื่องผู้ถูกจับกุมสมัครใจไปบำบัดฟื้นฟู ดังนั้นการแก้ปัญหายาเสพติดต้องทำเป็นระบบอย่างยั่งยืน ทั้งนี้ หากครอบครองไม่มากเกินไปถึงเป็นผู้ขายบำบัดแล้วกลับมาใช้ชีวิตเหมือนคนทั่วไปก็เป็นเรื่องที่ดี แต่ก็อาจเป็นปัญหาเชิงปริมาณ ส่วนแนวคิดตรวจจรรยาภ จลดปัญหาการค้าและเสพติดต้องหารือกันต่อไป</p>	
<p>MOU พัฒนาการความรู้บุคลากร 12 เขตสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ ปลัด สธ. เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการความร่วมมือในการจัดทำแผนพัฒนาบุคลากรเพื่อสุขภาพชุมชน และพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างสถาบันพระบรมราชชนก กับ ผู้ตรวจราชการฯ เขตสุขภาพที่ 1-12 สธ. เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านสุขภาพแก่บุคลากรสาธารณสุข 12 เขตสุขภาพทั่วประเทศ รองรับบริการดูแลสุขภาพชุมชน สร้างความมั่นคงให้แก่ระบบสาธารณสุขไทย ส่งผลให้ประชาชนได้รับการดูแลอย่างมีคุณภาพทั่วถึงและเท่าเทียม</p>	
<p>สธ.เตือนอย่าหลงเชื่อมีฉลากซีพีทำเพจโลโก้กระทรวงฯ อ้างจ้างงานออนไลน์</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สยามรัฐ, ผจก., มติชน, ประชาชาติธุรกิจ, ข่าวสด, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง NBT, ช่อง 3, อปท.นิวส์, plewseengern, mcot, acnews, thansettakij, thebangkokinsight, thailandplus, thaigov)</p> <p>- นพ.รุ่งเรือง กิจผาติ หน้าที่ปรึกษาระดับกระทรวง (นพ.ทรงคุณวุฒิ 11) และโฆษก สธ. กล่าวว่า ขณะนี้มีกลุ่มมีฉลากซีพีทำเพจเฟซบุ๊กแอบอ้างใช้โลโก้กระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ โฆษณาหาคนทำงานออนไลน์ สร้างรายได้เสริม</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อ้าง สธ.เปิดโอกาสให้คนท้อง แม่ที่ต้องเลี้ยงลูกอยู่บ้านมีรายได้ เพียงกดถูกใจตัวอย่างภาพยนตร์หรือร้านค้าออนไลน์ โดยจะส่งลิงก์ให้แอดไลน์พร้อมตัวอย่างให้ทดลองทำงาน ขอเตือนว่าอย่าหลงเชื่อเด็ดขาด อาจถูกหลอกให้เสียเงินได้ พร้อมย้ำ สธ.ไม่มีการจ้างงานออนไลน์ หากพบขอให้แจ้งเบาะแสเพื่อดำเนินการทางกฎหมายต่อไป</p>	
<p>สภยช.เปิด “คลินิกรักษาสมอง” เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุ-ผู้ป่วยยาเสพติด</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, สำนักข่าวไทย,ทีวีช่อง 3, แนวหน้า, กรมประชาสัมพันธ์, thailandplus, mcot)</p> <p>- นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า ประเทศไทยก้าวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในปี 64 ที่ผ่านมามีผู้สูงอายุคิดเป็นร้อยละ 19.60 ของประชากรทั้งหมด และมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในส่วนของผู้ป่วยยาและสารเสพติดจะมีปัญหาจากการที่สมองส่วนที่ควบคุมความคิดถูกทำลายจากยาเสพติด ซึ่งส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน กรมการแพทย์ โดย สภยช. ได้จัดตั้งคลินิกรักษาสมอง เพิ่มคุณภาพชีวิตแก่ผู้สูงอายุและผู้ป่วยยาและสารเสพติด โดยให้บริการตรวจรักษาไม่เกรง โรคปวดศีรษะอื่น ๆ อาการปวด อ่อนแรง ปัญหาความจำ โรคลมชัก</p>	
<p>แนะกลยุทธ์จัดการโฆษณาสุขภาพ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ คอลัมน์ : สก๊อปหน้า 1</p> <p>-อ.ย.พบการกระทำผิดกฎหมายโฆษณาสุขภาพเกินจริงเฉลี่ยปีละหมื่นกว่ารายการ แต่ดำเนินคดีได้เพียงปีละพันกว่าเท่านั้น ไม่รวมการกระทำผิดที่ อ.ย.ไม่พบหรือไม่มีคนร้องเรียนอีกจำนวนมาก โดยเฉพาะการโฆษณาผ่านสื่อทางอินเทอร์เน็ต ซึ่งมีการใช้दारเพิ่มพูนความน่าเชื่อถือ แนะใช้กลยุทธ์ 3 ด้านคือ ปลุกประชาชนให้รู้เท่าทัน เสริมองค์ความรู้บริโภคให้มีพลังเข้มแข็งมากขึ้น และกดดันหน่วยงานผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต่อไป</p>	
<p>ประชุมวิชาการทางกาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (สยามกีฬา) เว็บไซต์ (khaosod siamsport)</p> <p>-ศ.นพ.อุดมศิลป์ ศรีแสงนาม ที่ปรึกษากรมการ สสส. กล่าวว่า สสส.และ สธ. ศูนย์พัฒนาองค์ความรู้ด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย (ทีแพค) และภาคีเครือข่าย ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาสังคม ที่เกี่ยวข้อง จัดงานประชุมวิชาการด้านกิจกรรมทางกายประเทศไทย 2565 “Thailand Physical Activity Conference 2022” หรือ TPAC 2022 ครั้งที่ 1 บูรณาการความรู้เพื่อฟื้นฟูกิจกรรมทางกาย “Integrating knowledge for physical activity regeneration” ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การส่งเสริมสุขภาพ 7 ด้าน คือ 1.กิจกรรมทางกาย 2.อาหาร 3.ยาสูบ 4.แอลกอฮอล์และยาเสพติด 5.ความปลอดภัยทางถนน 6.สุขภาพจิต และ 7.มลพิษจากสิ่งแวดล้อม โดยเน้นความเท่าเทียมทางสุขภาพ</p>	
<p>แผน HNAP รับมือผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, กรุงเทพธุรกิจ, คมชัดลึก, ผจก., มติชน, Radio-สวท., pattayamail, Chiangmai-mail, prd)</p> <p>- นพ.อรรถพล แก้วสัมฤทธิ์ รองอธิบดีกรมอนามัย กล่าวในการสัมมนาวิชาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสุขภาพ ว่า องค์การอนามัยโลกคาดว่าในปี 2613 จะมีประชาชนไทยกว่า 2.5 ล้านคนได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งจากอุณหภูมิที่เพิ่มขึ้น ระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้น รวมถึงภัยพิบัติที่รุนแรงและเกิดบ่อยขึ้น โดย Global climate risk index 2021 จัดให้ประเทศไทยเป็นประเทศอันดับที่ 9 ของโลกที่ได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ กรมอนามัย จัดทำและขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการด้านการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศด้านสาธารณสุข ระยะที่ 1 ระหว่างปี 2564 – 2573 (HNAP) เพื่อเป็นกรอบแนวทางการดำเนินงานของภาคสาธารณสุขในการรับมือกับผลกระทบต่อสุขภาพจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ</p>	
<p>ปลุกกระแส ‘คนรักสุขภาพ’</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.กรุงเทพธุรกิจ เว็บไซต์(บ้านเมือง, มติชน, ผจก.,คมชัดลึก, กรุงเทพธุรกิจ, workpointtoday, hfocus)</p> <p>- นพ.สุรธรรมชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย กล่าวในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การพัฒนาเมนูสุขภาพและเครื่องดื่มหวานน้อยร้อยละ 5 ครีวอนามัย by IMPACT พร้อมเปิดร้านกาแฟสุขภาพ EASE Café by IMPACT @ครีวอนามัย ณ ห้องประชุมภัทร สุวรรณกิจ อาคาร 1 กรมอนามัย ว่า เพื่อปลุกกระแสคนรักสุขภาพ ให้ประชาชนมีความรู้ และมีพฤติกรรมมารกิน-ดื่มเพื่อสร้างสุขภาพที่ดี</p>	
<p>กทม.เตือนฝุ่นหนัก31ม.ค.-3ก.พ. สธ.แนะเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน เว็บไซต์ (สำนักข่าวกรมประชาสัมพันธ์, ประชาชาติธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, มติชน, ผจก., thereporters, pptvhd36, prd, thailandplus)</p> <p>-กรมควบคุมโรค พยากรณ์โรคและภัยสุขภาพ ประจำวันที่ 29 ม.ค. - 4 ก.พ.66 คาดว่าในช่วงนี้ประชาชนในพื้นที่ กทม. ปริมณฑล และภาคเหนือ อาจเกิดภัยสุขภาพจากฝุ่น PM2.5 ได้แก่ โรคปอดอุดกั้นเรื้อรัง หอบหืด หัวใจขาดเลือด ตาอักเสบ และผิวหนังอักเสบ ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง งดการเผาในที่โล่งแจ้ง ตรวจสอบคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน และติดตามข่าวสารทางราชการอย่างใกล้ชิด</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>-นายประพาส เหลืองศิรินภา ผอ.สำนักสิ่งแวดล้อม กทม. และนายพิชญ์ หมั่นรักษ์ หัวหน้าฝ่ายรัฐกิจสัมพันธ์ บจก. ไลน์ คอมพานี (ประเทศไทย) ร่วมลงนามความร่วมมือโครงการ LINE ALERT เพื่อเพิ่มพีเจอร์แจ้งเตือนประชาชนถึงค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ในพื้นที่ กทม. เมื่อวันที่ 30 ม.ค.</p> <p>-นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้ว่าฯ กทม.ไลฟ์เฟซบุ๊กรายงานคาดการณ์สถานการณ์ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 ในพื้นที่ กทม. ว่า ค่าฝุ่นจะเพิ่มขึ้น ทำให้คุณภาพอากาศเริ่มแยกลง หากในช่วงวันที่ 31ม.ค.-3ก.พ.สถานการณ์ฝุ่นรุนแรงมาก อาจต้องขอความร่วมมือผู้ประกอบการและประชาชนทำงานที่บ้านเพื่อบรรเทาสถานการณ์ต่อไป</p>	